



๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยขับเคลื่อนโครงการ “บอกดิน ๓”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๕๒๙๖ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กรมการปกครองและกรมที่ดินได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยการขับเคลื่อนโครงการ “บอกดิน ๓” ของกรมที่ดิน ซึ่งขอบเขตหน้าที่ของกรมการปกครองมีสาระสำคัญคือ (๑) กำหนดให้โครงการ “บอกดิน ๓” เป็นวาระระดับอำเภอในการแก้ไขปัญหาที่ดิน (๒) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในวงกว้าง (๓) จัดประชุมชี้แจงแผนงานและวิธีการดำเนินงานให้แก่กลไกในระดับพื้นที่ (๔) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน และ (๕) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการทำงานและลงพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเพื่อการบันทึกข้อมูลและส่งตำแหน่งที่ดิน

ดังนั้น เพื่อให้ขอบเขตหน้าที่ของกรมการปกครองสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดให้โครงการ “บอกดิน ๓” เป็นวาระระดับอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
๒. ให้ที่ทำการปกครองอำเภอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในวงกว้าง เช่น หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน การประชุมหมู่บ้าน การประชุมประจำเดือนของอำเภอ การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม LINE หรือ Facebook ของอำเภอ เป็นต้น
๓. ให้นายอำเภอจัดประชุมชี้แจงแผนงานและวิธีการดำเนินงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และชี้แจงในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และที่ประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๔. มอบหมายปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล ชุดปฏิบัติการประจำตำบล นำเรื่องแจ้งที่ประชุมในระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน เพื่อให้ประชาชนรับรู้อย่างกว้างขวาง

/๕. มอบหมายข้าราชการ...

๕. มอบหมายข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส. และเจ้าหน้าที่ของอำเภอ สนับสนุนการทำงานและลงพื้นที่ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อบันทึกข้อมูลที่ระบุไว้ และส่งตำแหน่งบริเวณที่ดินพร้อมรายละเอียดข้อมูลในระบบ ทั้งนี้ สามารถประสานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานที่ดินท้องที่/สาขา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรณ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๑๘๑๗